

Số: 15/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 1997

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh về dân quân – tự vệ.

Ngày 9/01/1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh về dân quân – tự vệ để tạo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức xây dựng lực lượng dân quân – tự vệ thành một lực lượng cơ bản trong chiến lược bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; để triển khai thực hiện Pháp lệnh về dân quân – tự vệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh về dân quân – tự vệ để tổ chức và chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các quận huyện làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh về dân quân – tự vệ và Nghị định số 35/CP ngày 14/6/996 của Chính phủ và Thông tư số 1413/TT-QP ngày 13/7/1996 của Bộ Quốc phòng về việc thi hành Pháp lệnh về dân quân – tự vệ trên địa bàn theo phân cấp.

2. Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa thông tin phối hợp với Sở Tư pháp (Thường trực Ban chỉ đạo phổ biến – tuyên truyền pháp luật) trao đổi thống nhất với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về nội dung tuyên truyền để hướng dẫn Đài Phát thanh, Đài Truyền hình và các Báo thành phố có chương trình tuyên truyền phổ biến việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh về dân quân – tự vệ và các văn bản có liên quan.

3. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân – tự vệ theo Pháp lệnh về dân quân – tự vệ, Nghị định số 35/CP và Thông tư Liên Bộ số 473/TT-LB ngày 10/3/1997 của các Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã quy định.

4. Lãnh đạo các sở ban ngành trực thuộc thành phố, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã phải có trách nhiệm phổ biến và thực hiện Pháp lệnh về dân quân – tự vệ, Nghị định số 35/CP của Chính phủ và Thông tư số 1413/TT-QP của Bộ Quốc phòng về việc thi hành Pháp lệnh dân quân – tự vệ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH**

Võ Viết Thanh